



## สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 17 เมษายน 2565

### เรื่อง

1. คอลัมน์: บ้านเกิดเมืองนอน: วิฤตการส่งออกสินค้าเกษตรไทยไปจีน
2. 15โครงการน้ำบาดาล น้ำพระราชหฤทัย แก่ภัยแล้ง11จังหวัด
3. สอท.ผวาร้อนจัด-จี้ค่าไฟฟ้า จี้ช่วยด่วน-อ้อม300หน่วยไม่อยู่
4. คอลัมน์: Life and City: 'บ้านปากทะเล' โมเดลคนอยู่ได้ นกอยู่ได้
5. 5 ทศวรรษ ซีพีเอฟนำระบบคอนแทรคฟาร์มมิ่งสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้...
6. กรมส่งเสริมการเกษตร จัดประชุมเครือข่าย ศพก. และเกษตรกรแปลงใหญ่...
7. 'จурินทร์ออนทัวร์' นครศรีฯ เสียงเชียร์กระหึ่มให้เป็นนายกฯ ดีใจ 'ยาง-ปาล์ม' ...
8. 'อลงกรณ์' เผยข่าวดี ไทยเตรียมส่งออกทุเรียนล็อตใหม่ ผ่านรถไฟ 'จีน-ลาว' ...
9. "จурินทร์" ผากชาวสวน ลัง เครื่องครัดมาตรการคุมโควิด ไม่ให้กระทบส่งออก...
10. "อลงกรณ์" เผย เตรียมส่งออกทุเรียนล็อตใหม่ด้วยรถไฟจีน-ลาวกลางสัปดาห์...

### สื่อ

- แนวหน้า  
มติชน  
มติชน  
ไทยโพสต์  
แนวหน้า  
thaipost.net  
thaipost.net  
maticchon.co.th  
banmuang.co.th  
posttoday.com

\*\*\*\*\*

## 2 บ้านเกิดเมืองนอน



### วิฤตการส่งออก สินค้าเกษตรไทยไปจีน

# วิฤตการส่งออกสินค้าเกษตรไทยไปจีน



สองสัปดาห์ที่ผ่านมารัฐบาลได้โหมประโคมสร้างกระแสว่า ได้ประสบความสำเร็จในการส่งออกทุเรียนไปยังประเทศจีน โดยในการส่งออกเที่ยวปฐมฤกษ์ในกลางเดือนมีนาคม 2565 จำนวนสองตู้ จากภาคอีสานและภาคตะวันออกของประเทศไทยขึ้นรถไฟเส้นทางสายไหมลาว-จีน ได้ขนส่งไปถึงประเทศจีนได้เรียบร้อยในเวลาแค่ 3 วันครึ่ง

ที่น่าแปลกใจก็คือมีการโหมประโคมสร้างกระแสเรื่องนี้อย่างมากมายรอบหลายหน แม้กระทั่งนายกรัฐมนตรีเองก็ชื่นชมในความสำเร็จอันยิ่งใหญ่นี้ ถึงกับแถลงว่าจะเร่งส่งออกผลไม้ไทยโดยเส้นทางดังกล่าวเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรให้ทันช่วงที่

ใครที่ไม่ทราบความจริงในเรื่องนี้ และไม่ทราบรายละเอียดของการส่งออกในเรื่องนี้ เมื่อได้ฟังการโหมกระแสข่าวแบบนี้ที่นายกรัฐมนตรียังออกปากเองนั้นก็หลงใหลได้ปลื้ม หลงคิดว่าเป็นความสำเร็จและหลงเชื่อได้ว่าแก้ไขปัญหาการส่งออกผลไม้ไทยไปจีนในฤดูกาลผลิตนี้เรียบร้อยแล้ว

แต่แท้จริงเป็นเรื่องตรงกันข้าม เป็นเรื่องน่าสลดใจ เป็นเรื่องน่าอเนกอนาใจ และจะก่อให้เกิดหายนะอย่างใหญ่หลวงแก่ภาคเกษตรกร โดยเฉพาะบรรดาผู้ปลูกผลไม้ทั้งในภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคตะวันออกที่อาจไม่มีทางแก้ไข

ได้อีกเลย

ดังนั้นจึงควรทำความเข้าใจเรื่องนี้กันอย่างถ่องแท้สักครั้งหนึ่งในประการดังต่อไปนี้

ประการแรก ต้องทำความเข้าใจว่าในฤดูกาลผลิตปี 2565 นี้ ข้อมูลทางการระบุว่าจะมีทุเรียนจำนวนถึง 740,000 ตัน มังคุด 250,000 ตัน ลำไยประมาณ 2,000,000 ตัน ยังไม่รวมถึงผลไม้ชนิดอื่นเช่น มะม่วง เงาะ ส้มโอ และอื่นๆ สิริรวมแล้วประมาณ 3,500,000 ตัน และมีระยะเวลาส่งออกตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมิถุนายน 2565 เพราะจากนั้นก็เริ่มฤดูฝนแล้ว

การส่งออกผลไม้ดังกล่าวให้ทันฤดูกาลและทันช่วงที่จะทำให้ราคาผลไม้ในประเทศไม่ตกต่ำและเกษตรกรก็จะได้กำไร ดังนั้นระยะเวลาอันจำกัดนี้จึงเป็นความเร่งด่วนสูงสุด

ประการที่สอง สินค้าจำพวกผลไม้ดังกล่าวนี้เกือบทั้งหมดส่งไปยังประเทศจีน โดยเส้นทางสามเส้นทาง คือทางแม่น้ำโขงและทางบก ซึ่งประกอบด้วยทางถนนสาย R3A และทางรถไฟสายเวียงจันทน์-กุนหมิง หรือเส้นทางสายเมืองดั่งดงของเวียดนามไปยังมณฑลกวางสีของจีน และโดยทางทะเลผ่านทางแหลมฉบัง มาบตาพุด เส้นทางเหล่านี้เป็นเส้นทางทั้งหมดในการขนส่งผลไม้ไทยไปจีน แต่เพราะการขนส่งทางทะเลใช้เวลานานมาก ผลไม้จะเน่าเสีย ดังนั้นจึงมีผลไม้เพียงน้อยชนิดที่สามารถส่งทางเรือได้ และขณะนี้ก็ประสบปัญหาเพราะนโยบาย Zero-Covid ของจีน ไม่ยอมให้เรือสินค้าไทยเข้าเทียบท่า เพราะตรวจพบเชื้อไวรัสจึงไม่สามารถขนส่งทางเรือได้

ส่วนเส้นทางแม่น้ำโขงนั้น เพราะประเทศไทยเบียดไม่เข้าร่วมพัฒนาแม่น้ำโขง จึงไม่สามารถส่งทางแม่น้ำโขงจากไทยเพราะดินเงินเรือเข้าเทียบท่าไม่ได้ จะต้องอาศัยเส้นทางขนส่งด้านประเทศลาว ซึ่งแต่ก่อนมาจะต้องขนใส่รถบรรทุกข้าม

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,600

Section: First Section/บทความ

วันที่: อาทิตย์ 17 เมษายน 2565

ปีที่: 43

ฉบับที่: 14962

หน้า: 1(ซ้าย), 2

Col.Inch: 72.33

Ad Value: 115,728

PRValue (x3): 347,184

คลิป: สีสี่

คอลัมน์: บ้านเกิดเมืองนอน: วิฤตการส่งออกสินค้าเกษตรไทยไปจีน

แม่น้ำโขงไปยังฝั่งประเทศลาวและไปลงเรือที่ใกล้กับเวียงจันทน์ ต่อมาก็ให้ส่งไกลออกไปที่ด่านโหมฮั่น ซึ่งอยู่กลางทางระหว่างลาว-จีน ซึ่งปิดบ้างเปิดบ้าง และถูกกำหนดให้ส่งที่ด่านบ่อเต็น ซึ่งเป็นด่านชายแดนจีน-ลาว ทำให้ต้องขนส่งขึ้นรถลงเรือหลายรอบและเสียค่าใช้จ่ายสูงจึงแทบใช้ไม่ได้

สำหรับการขนส่งทางถนนเส้นทาง R3A ก็อยู่ระหว่างซ่อมบำรุงและไม่มีกำหนดแล้วเสร็จ จึงขนส่งโดยเส้นทางสายนี้ไม่สะดวก หรือถ้าจะดันทุรังก็เหมือนขนไปในเส้นทางวิบาก ซ้ำและเสียหายแก่สินค้ามาก

สำหรับเส้นทางรถไฟเส้นทางสายไหมเวียงจันทน์-กุนหมิงนั้น ตั้งแต่เปิดเดินรถมาถึงบัดนี้ 4 เดือนเศษ มีการขนส่งสินค้าทั้งสิ้นประมาณ 800,000 ตัน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าของลาว กัมพูชา และจีน เนื่องจากแต่ละขบวนมีตู้สินค้าจำนวนน้อยและไม่อนุญาตให้สินค้าจากไทยขึ้นรถไฟสายนี้ไปเมืองจีน

เคยมีการไปกราบกรานไหว้ขอส่งผ่านเส้นทางสายนี้ครั้งแรกได้รับอนุญาตให้ขนส่งได้ 1,000 ตัน ไปทางเมืองจงซึ่งจากนั้นก็เงียบหายไป และมีการไปอ้อนวอนครั้งใหม่ซึ่งเป็นเหตุให้แถลงข่าวสร้างกระแสกันยกใหญ่ นั่นคือการขนส่งจำนวน 2 ตู้ รวมน้ำหนัก 40 ตัน

ในการผ่อนผันครั้งนี้ถูกกำหนดเส้นทางขนส่งให้มีการขนส่งสินค้าโดยตู้คอนเทนเนอร์จากฝั่งไทยข้ามแม่น้ำโขงไปขึ้นรถไฟเส้นทางสายไหมเวียงจันทน์-กุนหมิง แต่ไม่อนุญาตให้ขนส่งตลอดไปจนถึงเมืองกุนหมิงซึ่งใช้เวลาเพียง 3.5 ชั่วโมง

แต่กำหนดให้ต้องไปขนถ่ายตู้สินค้าลงที่เมืองโหมฮั่นซึ่งอยู่กลางทางเส้นทางบกสายลาว-จีน

เมื่อเอาตู้สินค้าลงที่ด่านโหมฮั่นแล้วจะต้องว่าจ้างรถลากของลาวลากตู้สินค้าไปด่านบ่อเต็นชายแดนประเทศจีน และรถลากจากลาวก็ต้องหยุดขนส่งอยู่แต่เพียงเท่านั้นเพราะเข้าไปในดินแดนจีนไม่ได้ จะต้องไปว่าจ้างรถลากของจีนมาลากตู้สินค้าไปที่เมืองกุนหมิง ซึ่งใช้เวลารวมแล้ว 3 วันครึ่ง

ดังนั้นการขนส่งสินค้าสองตู้จำนวน 40 ตัน ที่แถลงกันว่าเป็นความสำเร็จยิ่งใหญ่ขนาดนั้น แท้จริงก็คือเส้นทางมหาวินาศที่ต้องขนของขึ้นลงหลายรอบ และต้องว่าจ้างรถลากถึงสองต่อ เสียทั้งเวลา เสียทั้งค่าใช้จ่าย และยุ่งยากมากเรื่อง จึงมิใช่ความสำเร็จแต่ประการใด แท้จริงคือความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาการขนส่งสินค้าเกษตรไทยไปจีนนั่นเอง

นับแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 ตัวเลขทางการส่งทุเรียนไปจีนรวมทั้งสิ้น 7,000 ตัน ส่วนใหญ่เป็นการขนส่งทางบก โดยเส้นทางหนองคายหรือ นครพนม-เวียงจันทน์-ด่านโหมฮั่น-ด่านบ่อเต็น-กุนหมิง จำนวน 3,000 ตัน นอกนั้นเป็นการขนส่งทางเรือและทางอากาศเล็กน้อย ซึ่งหมายความว่าระยะเวลาสองเดือนเต็มขนส่งสินค้าในเส้นทางสายนี้ได้เพียง 3,000 ตันเท่านั้น ยังเป็นตัวเลขที่ห่างไกลจากผลผลิตทุเรียน 740,000 ตัน และผลผลิตผลไม้รวม 3,500,000 ตัน มากมายนัก

แล้วจะแก้ไขปัญหาที่กันอย่างนี้ อย่าดันทุรังทำให้ประชาชนและชาวสวนผลไม้หลงผิดต่อไปอีกเลย เพราะนั่นคือหายนะของพี่น้องเกษตรกรไทย เร่งรีบหาความจริงและแก้ไขปัญหาให้ตรงเป้าเข้าจุดจะดีกว่า



โครงการจัดหา**น้ำบาดาล**ขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 15 โครงการ ครอบคลุมพื้นที่ 11 จังหวัด ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

ขณะนี้ ได้เปิดให้ประชาชนใช้ประโยชน์ทั้ง**ทิวไรโค** และการเกษตร ได้ตลอดทั้งปี

นับตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2565 ที่ผ่านมามีโครงการจัดหา**น้ำบาดาล**ขนาดใหญ่ทั้งหมดที่กล่าวมานั้น **ศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์** อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เผยถึงจุดเริ่มต้น และความเป็นมาของ ทั้ง 11 โครงการ อันประกอบด้วย

15 โครงการจัดหา**น้ำบาดาล**ขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครอบคลุม 11 จังหวัด ประกอบด้วย

1.พื้นที่ ต.หนองผ้าย อ.เสนาขวัญ จ.กาญจนบุรี ประชาชนได้รับประโยชน์ 5,786 คน พื้นที่เกษตร 3,000 ไร่ ปริมาณน้ำที่ได้ 1.7 ล้าน ลบ.ม./ปี

2.พื้นที่ ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น ประชาชนได้รับประโยชน์ 11,000 คน ปริมาณน้ำที่ได้ 438,000 ลบ.ม./ปี

3.พื้นที่ ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี (จุดที่ 1) ประชาชนได้รับประโยชน์ 4,989 คน พื้นที่เกษตร 3,000 ไร่ ปริมาณน้ำที่ได้ 1.0 ล้าน ลบ.ม./ปี

4.พื้นที่ ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา

# 15โครงการน้ำบาดาล น้ำพระราชหฤทัย แก่ภัยแล้ง 11จังหวัด



จ.กาญจนบุรี (จุดที่ 2) ประชาชนได้รับประโยชน์ 2,369 คน พื้นที่เกษตร 3,000 ไร่ ปริมาณน้ำที่ได้ 700,800 ลิตร สบ.ม.ปี

5.พื้นที่ ต.ด่านทับตะโก อ.จอมมิง จ.ราชบุรี ประชาชนได้รับประโยชน์ 2,400 คน ปริมาณน้ำที่ได้ 700,800 ลิตร สบ.ม.ปี

6.พื้นที่ ต.บางแก้ว อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา ประชาชนได้รับประโยชน์ 6,198 คน ปริมาณน้ำที่ได้ 525,600 ลิตร สบ.ม.ปี

7.พื้นที่ ต.หนองลูเฉลิม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม ประชาชนได้รับประโยชน์ 3,600 คน ปริมาณน้ำที่ได้ 584,000 ลิตร สบ.ม.ปี

8.พื้นที่ ต.โพรงอากาศ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ประชาชนได้รับประโยชน์ 5,000 คน ปริมาณน้ำที่ได้ 292,000 ลิตร สบ.ม.ปี

9.เทศบาล ต.ศรีรัตนะ อ.ศรีรัตนะ และ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ ประชาชนได้รับประโยชน์ 7,830 คน ปริมาณน้ำที่ได้ 507,350 ลิตร สบ.ม.ปี

10.พื้นที่ ต.มะเขือ อ.ปลาปาก จ.นครพนม ประชาชนได้รับประโยชน์ 6,620 คน ปริมาณน้ำที่ได้ 992,720 ลิตร สบ.ม.ปี

11.พื้นที่ ต.โพธิ์ตาก และ ต.นาทราย อ.เมือง นครพนม จ.นครพนม ประชาชนได้รับประโยชน์ 12,224 คน ปริมาณน้ำที่ได้ 776,720 ลิตร สบ.ม.ปี

12.พื้นที่ ต.สายน้ำวัง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ ประชาชนได้รับประโยชน์ 7,200 คน ปริมาณน้ำที่ได้ 420,480 ลิตร สบ.ม.ปี

13.พื้นที่ ต.ก้อ อ.สี จ.ลำพูน ประชาชนได้รับประโยชน์ 2,419 คน ปริมาณน้ำที่ได้ 116,800 ลิตร สบ.ม.ปี

14.พื้นที่ ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ประชาชนได้รับประโยชน์ 10,343 คน ปริมาณน้ำที่ได้ 700,800 ลิตร สบ.ม.ปี

15.พื้นที่ ต.เกาะม่วงคำ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง ประชาชนได้รับประโยชน์ 4,125 คน ปริมาณน้ำที่ได้ 140,160 ลิตร สบ.ม.ปี

รวม 15 โครงการ 11 จังหวัด ประชาชนได้รับประโยชน์ 89,799 คน 22,500 ครัวเรือนหรือ 4 คนต่อครัวเรือน พื้นที่เกษตร 9,000 ไร่ ปริมาณน้ำรวม 10.73 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี

อธิบดีศักดิ์ดา เล่าว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อนำบททุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรให้ชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จึงทรงรับโครงการจัดทำนํ้าบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง รวมทั้งสิ้น 15 โครงการ 11 จังหวัดไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรที่ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ให้มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคได้ตลอดทั้งปี

โดยมีกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ขณะนี้ โครงการจัดทำนํ้าบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้งหมด 15 โครงการ เปิดให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์แล้วทั้ง 15 โครงการที่ครอบคลุมพื้นที่ 11 จังหวัด ส่วนเป็นพื้นที่ที่เคยขาดแคลนน้ำและไม่ติดศักยภาพ

กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล ได้เจาะบ่อนบาดาลขนาดใหญ่ ซึ่งทุกพื้นที่ที่ดำเนินการโครงการได้มีการประชาสัมพันธ์กับท้องถิ่น ได้รับการยินยอมของราษฎรให้ใช้พื้นที่ และมีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าบาดาลอย่างมีประสิทธิภาพ ยั่งยืน และมีความพร้อมในการรับมือเป็นผู้นุ่และผู้ระบบ

จากนี้ชาวบ้านจะมีน้ำต้นทุนสำหรับทำระบบประปาหมู่บ้าน ได้อย่างเพียงพอและมั่นคงสามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำทั้งในด้านการอุปโภคบริโภคและเป็นแหล่งน้ำเสริมสำหรับเกษตรกรรมด้วย โดยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) สั่งการให้เดินหน้าต่อไปโครงการจัดทำนํ้าบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในการแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่

ราษฎรจากภาวะวิกฤตภัยแล้ง

นอกจากนี้ ปลัด ทส.ยังมีคำสั่งให้จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามการดำเนินโครงการจัดทำนํ้าบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยนายจตุพร เป็นที่ปรึกษาและอธิบดีกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล เป็นประธานคณะกรรมการเพื่อสนองพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าบาดาลอย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน

“ที่สำคัญขณะนี้ กระทรวงทรัพยากรฯ กำลังดำเนินการเสนอให้วันที่ 3 เมษายน ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการจัดทำนํ้าบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ โครงการจัดทำนํ้าบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.หนองฝ้าย อ.เสาวชัย จ.กาญจนบุรี เป็นวันนํ้าบาดาลแห่งชาติ โดยจะเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาต่อไป” อธิบดีกรมทรัพยากรนํ้าบาดาลระบุ

เป็นอีกภารกิจของกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ว่านํ้ากินนํ้าใช้ต้องไม่ขาดแคลน ต้องมีนํ้าสะอาดใช้อุปโภคบริโภคทุกพื้นที่ของประเทศไทย

# สอท.ผวาร้อนจัด-จ้กค้ำไฟฟุ้ง จี้ช่วยด่วน-อ้อม300หน่วยไม่อยู่

## ห่วงเลิกตรึงดีเซลซ้ำอีกตั้ง ยูนนานเปิดด่าน-ทุเรียนเฮ 3ค้ายจีนจ่อเอ็มโอยู'อีวี'อีก

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ค่าไฟฟุ้งสูงเพิ่มภาระค่าครองชีพประชาชน-ซ้ำเติมต้นทุนผู้ประกอบการ วอนรัฐตรึงราคา 3 เดือน ชาวสวนทุเรียนเฮ จีนเปิดด่านให้นำเข้า (อ่านต่อหน้า 5)

**ต่อจากหน้า 1**  
**ค่าไฟฟุ้ง**

### 'จूरินทร์'คุมเข้มดูแลราคาสินค้า

เมื่อวันที่ 16 เมษายน ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง นายจूरินทร์ ลักษณะวิศิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) ให้สัมภาษณ์ก่อนเดินทางลงพื้นที่ จूरินทร์ อ่อนท้วร จ.สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช เกี่ยวกับการดูแลราคาสินค้าว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ติดตามตรวจสอบอย่างใกล้ชิด และพาณิชย์จังหวัดตรวจสอบในพื้นที่ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เช่น การปิดป้ายแสดงราคา และต้องไม่จำหน่ายเกินป้ายที่ติดไว้ รวมทั้งต้องไม่ฉวยโอกาสค่ากำไรเกินควร ซึ่งช่วงสงกรานต์นี้ระดับราคาสินค้ายังอยู่ในภาวะปกติ

นายจूरินทร์กล่าวต่อว่า สินค้าสำคัญ 18 หมวดที่จำเป็นต่อการอุปโภค บริโภค ยังกำกับราคาอยู่และยังไม่มีมีการอนุญาตให้ขึ้นราคา ยกเว้นบางกรณีที่ต้นทุนสูงขึ้นมากจริง เช่น

ต้นทุนสูงขึ้นเพราะสงครามรัสเซีย-ยูเครน และราคาน้ำมันที่พุ่งสูง ซึ่งพิจารณาเป็นรายสินค้า เพื่อให้ผู้ผลิตสามารถดำเนินธุรกิจอยู่ได้ ไม่หยุดผลิตจนกลายเป็นปัญหาซ้ำซ้อน สินค้าขาดตลาด

"ผมดูรายงานทุกวัน มีการรายงานราคาเฉลี่ยมา ไม่ได้ดูที่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง หรือห้างใดห้างหนึ่ง แต่ดูเฉลี่ยทั่วประเทศ เพราะพาณิชย์จังหวัดเข้าไปสำรวจทุกจังหวัด เรามีฝ่ายสถิติที่คำนวณออกมาเป็นราคากลางของประเทศ ตอนนี้ใช้ไปก็อยู่ในราคาประมาณ 3 บาทกว่าๆ ถือว่าพอไหว ไม่ขึ้นไปมากกว่านั้น แต่อันนี้คือราคากลาง และอยู่ที่เบอร์ขนาดไหนพื้นที่ไหน ถ้าห้างไกลก็แพงหน่อย แต่ยังคงถือว่าเป็นราคาที่อยู่ในราคากำกับ" นายจूरินทร์กล่าว

### ผวาร้อนดับแลบค่าไฟฟุ้งปรี๊ด

นายเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยถึงสถานการณ์ค่าไฟฟ้าช่วงฤดูร้อนว่า ขณะนี้ต้นทุนค่าครองชีพของประชาชน รวมทั้งต้นทุนการผลิตของผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ทั้งจากราคาน้ำมัน วัตถุดิบต่างๆ ขึ้นราคา ส่งผลให้ราคาสินค้าขึ้นตาม ตัวเลขเงินเฟ้อเดือนมีนาคม เพิ่มขึ้นเป็น 5.73% สูงสุดในรอบกว่า 10 ปี ล่าสุด ยังจะได้รับผลกระทบจากต้นทุนค่าไฟฟ้าช่วงฤดูร้อน ซึ่งรัฐบาลเพิ่งประกาศปรับขึ้นค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (เอฟที) เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม อีก 23.38 สตางค์ต่อหน่วย ขณะที่เดือนเมษายนของทุกปีจะมีสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าว เป็นเดือนที่มีโอกาสเกิดปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของปี (พีค) จากความต้องการใช้ไฟฟ้าเพื่อทำความเย็นในด้าน

ต่างๆ เมื่อทุกภาคส่วนใช้ไฟฟ้าปริมาณมากจะกระทบรายจ่ายของประชาชนและผู้ผลิตให้สูงตามไปด้วย

นายเกรียงไกรกล่าวว่า เดือนเมษายนนี้มีโอกาสเกิดพีคระดับ 3 หมื่นเมกะวัตต์ขึ้นไป จากปริมาณไฟฟ้าสำรองของไทยประมาณ 5 หมื่นเมกะวัตต์ ส่วนช่วงเวลากลางคืนปริมาณการใช้ไฟฟ้าของไทยจะอยู่ระดับ 2 หมื่นเมกะวัตต์ จะเห็นว่าการใช้ไฟสูงมาก รายจ่ายก็สูงเช่นกัน แม้รัฐบาลจะมีมาตรการเยียวยาค่าไฟเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน หากใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน จะลดค่าเอฟทีให้ 22 สตางค์ต่อหน่วย รวม 4 เดือน ในช่วงเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม แต่จำนวนหน่วยไฟฟ้าดังกล่าว ถ้าเปิดแอร์ช่วงหน้าร้อนต่อเนื่องรวมเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ประชาชนส่วนใหญ่จะใช้ไฟฟ้ามักกว่า 300 หน่วยแน่นอน ดังนั้น ประเมินว่ามาตรการรัฐไม่เพียงพอแน่นอน จึงอยากให้พิจารณาเพิ่มเติม อาจตรึงราคาในช่วง 2-3 เดือนจากนี้ ให้พ้นฤดูร้อนไปก่อน เพราะปลายเดือนพฤษภาคมจะเข้าฤดูฝนแล้ว

### หมดโปรดีเซลห่วงขนส่งขึ้น20%

นายเกรียงไกรกล่าวว่า นอกจากผลกระทบต่อด้านค่าไฟฟ้า อีกส่วนที่สำคัญคือ ราคาน้ำมันตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคมเป็นต้นไป รัฐบาลจะเลิกตรึงราคาน้ำมันดีเซลไม่เกิน 30 บาทต่อลิตร แต่จะเข้าไปช่วยส่วนต่างเหลือส่วนต่างที่เพิ่มขึ้น 50% ทำให้กลุ่มผู้ประกอบการขนส่งเตรียมปรับขึ้นราคาค่าขนส่ง 15-20% ซึ่งจะกระทบราคาสินค้าขยับมากขึ้นไปอีก รัฐบาลต้องเตรียมรับมือเรื่องนี้โดยด่วน สถานการณ์ขณะนี้จึงน่ากังวลหากค่าครองชีพของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากต้นทุนด้านพลังงานทั้งค่าไฟและน้ำมัน

### ก.พลังงานจับตาไฟฟ้คหลังสงกรานต์

รายงานข่าวจากกระทรวงพลังงาน แจ้งว่า เดือนเมษายนนี้มีสภาพอากาศร้อน อุณหภูมิสูงในหลายพื้นที่ของประเทศไทย กระทรวงพลังงานกำลังติดตามสถานการณ์ปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุด (พีค) ของประชาชน เพื่อวาง

มาตรการรับมือให้ทันทั่วทั้งที่ แต่เบื้องต้นจากการประเมินภาพรวมการใช้ไฟล่าสุด คาดว่า จะไม่มีปัญหาแต่อย่างใด ล่าสุด ข้อมูลจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ณ วันที่ 15 เมษายน พิคของวันอยู่ที่ 25,255 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้นจากวันที่ 14 เมษายน คิดเป็น 2.94% และเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 7.17% โดยสถิติพิคของปีนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 12 มีนาคมที่ผ่านมา อยู่ที่ 30,348 เมกะวัตต์ ซึ่งยังสามารถเกิดขึ้นได้อีกตลอดปีนี้ หากสภาพอากาศยังร้อนอบอ้าวและไม่มีฝนตก ก็อาจเกิดพิคสูงสุดของปีนี้ทุบสถิติเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาได้ สำหรับสถิติพิคเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศไทยยังคงเป็นวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 อยู่ที่ 30,853 เมกะวัตต์

รายงานข่าวระบุว่า อย่างไรก็ตาม ในช่วงฤดูร้อนนี้ การใช้ไฟฟ้าที่สูงขึ้นจะทำให้ประชาชนมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น บวกกับค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (เอฟที) เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม เพิ่มขึ้นอีก 23.38 สตางค์ต่อหน่วย และค่าครองชีพด้านอื่นสูงขึ้นด้วย จึงอยากให้ประชาชนร่วมมือกันประหยัดพลังงานเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่าย อาทิ มาตรการประหยัดน้ำมันสำหรับรถยนต์ มาตรการลดค่าไฟจากเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่างๆ ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ทุกด้านของกระทรวงพลังงาน ขณะเดียวกันเพื่อดูแลประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศซึ่งใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วย กระทรวงพลังงานมีมาตรการลดภาระค่าไฟฟ้าที่จะเพิ่มขึ้นสำหรับผู้ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน โดยลดค่าเอฟทีลง 22 สตางค์ต่อหน่วย รวม 4 เดือน ในช่วงเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม เชื่อว่าจะช่วยลดภาระประชาชนได้ส่วนหนึ่งเช่นกัน

## ล้นต่างชาติเที่ยวเม.ย.4แสนคน

นางมารีสา สุโกศล หนุนภักดี นายกสมาคมโรงแรมไทย (ทีเอชเอ) ให้สัมภาษณ์สถานการณ์การท่องเที่ยวว่า ภาพรวมตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติ ขณะนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น 12,000-13,000 คนต่อวัน ถือว่าเพิ่มขึ้นจากเดิม จึงคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งเดือนเมษายนถึง 400,000 คน ปัจจุบันหลักมาจากการที่รัฐบาลได้ปลดล็อกไม่ต้องตรวจหาเชื้อผ่านอาร์ที-พีซีอาร์ก่อนเข้าประเทศ ทั้งนี้ตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติเริ่มดีขึ้น

นางมารีสา กล่าวว่า ขณะนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย อยู่ในกลุ่มประเทศเอเชียมากขึ้น ได้แก่ สิงคโปร์ มาก

ที่สุด รองลงมาคือ เยอรมนี สหราชอาณาจักร ฟิลิปปินส์ อินเดีย ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยตลาดนักท่องเที่ยวที่ไทยคาดหวังหลังจากนี้ คือ อินเดีย ออสเตรเลีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เนื่องจากมีเทศกาลพิเศษกระตุ้นการเดินทาง อาทิ เทศกาลถือศีลอดหรือรอมฎอน นอกจากนี้ ยังคาดหวังเกาหลีและญี่ปุ่น เพราะในแพลตฟอร์มการจองการเดินทางท่องเที่ยวล่วงหน้า นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นและเกาหลีค้นหาจุดหมายปลายทางในการท่องเที่ยวอันดับหนึ่งคือประเทศไทย สะท้อนความสนใจอยากมาท่องเที่ยวในไทย

นางมารีสา กล่าวว่า สำหรับภาพรวมการท่องเที่ยวช่วงสงกรานต์เดือนเมษายน อัตราการเข้าพักของโรงแรมทั่วประเทศปรับเพิ่มขึ้น 40-50% โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมของคนไทย ระยะเดินทางไม่ไกล มีอัตราการเข้าพักกว่า 80-100% แต่ในเรื่องการใช้จ่ายยังชะลอตัวอยู่หากเทียบกับช่วงปกติ คาดว่ายังกังวลโควิด-19 และภาวะเศรษฐกิจไม่ฟื้นตัว รวมถึงกำลังซื้อของคนส่วนใหญ่ยังไม่กลับมามากนัก โดยเชื่อว่าคนส่วนใหญ่จะใช้จ่ายกับการเดินทางกลับภูมิลำเนา มากกว่า ส่วนการท่องเที่ยวอาจมีบ้าง แต่ไม่คึกคักมากนัก

## ปลื้มมีใหม่เมืองเงินสะพัด600ล.

นายพัลลภ แซ่จิว ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ช่วงงานป่าเวณีย์ใหม่เมือง หรือสงกรานต์เชียงใหม่ 5 วันที่ผ่านมา จำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้เพิ่มขึ้นกว่าช่วง 2 ปีก่อน จากเดิมคาดว่านักท่องเที่ยวและรายได้เพิ่ม 10-20% กลับเพิ่มขึ้นเป็น 50% ซึ่งคำนวณจากการเดินทางผ่านท่าอากาศยานเชียงใหม่ มีนักท่องเที่ยวเฉลี่ยวันละ 7,000-8,000 คน มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยคนละ 6,000 บาท และเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวอีก 30,000 คัน มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยคนละ 4,000 บาท รวมรายได้กว่า 300-400 ล้านบาท หากนับรวมกับการเดินทางด้วยรถไฟ รถทัวร์ หรือรถสาธารณะ อีก 200 ล้านบาท รวมรายได้กว่า 600 ล้านบาท

“สงกรานต์ปีนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีและประสบความสำเร็จ มีนักท่องเที่ยวและประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาเพิ่มขึ้น สังเกตจากการทำบุญไหว้พระและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามวัดในตัวเมืองเชียงใหม่ มีพุทธศาสนิกชนไปทำบุญเป็นจำนวนมาก” นายพัลลภกล่าว

## แห่เที่ยวเขาใหญ่เพิ่ม100%

น.ส.พันชนะ วัฒนเสถียร นายกสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า ปกติการท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ในพื้นที่ อ.ปากช่อง ในช่วงนอกฤดูท่องเที่ยวจะไม่คึกคักมากนัก โดยเฉพาะอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จะไม่ใช้พื้นที่เป้าหมายของนักท่องเที่ยว แต่สำหรับสงกรานต์ปีนี้กลับพบว่านักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่และเที่ยวเขาใหญ่กันอย่างคึกคักมากกว่าช่วงสงกรานต์ในปีที่แล้วถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ และเมื่อเทียบกับช่วงสงกรานต์ปี 2563 ตั้งแต่การระบาดโควิด-19 จนถึงปัจจุบันถือว่าสงกรานต์ปีนี้ มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเพิ่มขึ้นเป็น 3 เท่าตัว เห็นได้จากยอดการจองโรงแรม-ที่พัก ยอดจำหน่ายสินค้า อาหาร และ การท่องเที่ยว ซึ่งน่าจะมีส่วนมาจากการลดเล่นสาดน้ำ ปัญหาค่าครองชีพสูง และน้ำมันแพง คนจึงเลือกเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดใกล้ๆ แต่ทั้งนี้ ยังไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขเม็ดเงินที่สะพัดในพื้นที่ได้ชัดเจน

## เกาะพีพีกวาดท่องเที่ยว400ล้าน

จ.กระบี่ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศการท่องเที่ยวยังคงคึกคัก มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเดินทางมารอลงเรือมาเที่ยวที่ชายหาดนพรัตน์ธารา ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่อย่างต่อเนื่อง ขณะที่ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่เริ่มมีประชาชน นักท่องเที่ยว รอขึ้นเครื่องทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนา โดยในช่วงวันหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์ มีประชาชนมาใช้บริการวันละกว่า 1 หมื่นคน

น.ส.ศศิธร กิตติธรรกุล นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จ.กระบี่ กล่าวว่า การท่องเที่ยวของจ.กระบี่ ในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ถือว่าคึกคักอย่างมาก โดยเฉพาะเกาะพีพีมีนักท่องเที่ยวเดินทางจากท่าเรือท่องเที่ยวปากคลองจิหลาด ต.ไสไทย อ.เมืองกระบี่ ลงเรือโดยสารไปยังเกาะพีพีหลายพันคนต่อวัน และจากภูเก็ต อีกจำนวนมาก หอพักตามแหล่งท่องเที่ยว อ่าวนาง เกาะพีพี เกาะลันตา รวมแล้วมียอดจองมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ประมาณการไว้ในเบื้องต้นว่าน่าจะจะมีเงินสะพัดในช่วงสงกรานต์มากกว่า 400 ล้านบาท

## ภูเก็ตเงินสะพัดสงกรานต์3พันล.

น.ส.นันทาศิริ รณศิริ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานภูเก็ต กล่าวว่า สถานการณ์ท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จากจำนวนนักท่องเที่ยวที่

ให้บริการ 70,000 ห้อง คิดเป็น 70% จากจำนวนห้องพักทั้งหมดใน จ.ภูเก็ต คาดว่าจะมีอัตราการเข้าพักเพิ่มขึ้นสูงถึง 60% ก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนเฉลี่ย 3,241 ล้านบาท โดยอัตราการเข้าพักสูงมากในคืนวันที่ 13-15 เมษายน ห้องพักที่เปิดให้บริการส่วนใหญ่เต็มใน 2 คืนแรก และบางแห่งมียอดการจองสูง 80% โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำ หาดป่าตอง หาดกมลา หาดสุรินทร์ หาดกะตะ หาดกะรน

น.ส.นันทศิริกล่าวว่า จำนวนผู้เดินทางขาเข้าวันละประมาณ 2,000 คนจากต่างประเทศ เสริมกับตลาดคนไทยที่เดินทางเพิ่มขึ้นเช่นกัน สายการบินขาเข้าภายในประเทศรวม 7 สายการบิน มีจำนวนเที่ยวบินขาเข้าเฉลี่ยวันละ 100 เที่ยวบิน อัตราการขนส่งผู้โดยสาร (โหลดแฟคเตอร์) อยู่ที่ประมาณ 60-100% จำนวนผู้โดยสารขาเข้าเฉลี่ย 15,000 คนต่อวัน และเที่ยวบินระหว่างประเทศรวม 20 สายการบิน ทำการบินเฉลี่ยวันละ 57 เที่ยวบิน ผู้โดยสารขาเข้าเฉลี่ยวันละ 2,000 คน

## คลังลั่นฮอนด้าร่วมแพคเกจปี66

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง กล่าวถึงความคืบหน้าการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของรัฐบาล ว่า นอกจากค่ายรถยนต์โตโยต้าที่แสดงความสนใจขอเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้า และเตรียมลงนามบันทึกข้อตกลง (เอ็มโอยู) ร่วมกับกรมสรรพสามิตในวันที่ 18 เมษายนนี้ เชื่อว่าจะทำให้ค่ายญี่ปุ่นรายอื่นสนใจร่วมจำหน่ายและลงทุนผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในไทยมากขึ้น

แหล่งข่าวกล่าวว่า นอกจากนี้ ค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นแล้ว ยังมีค่ายรถยนต์จากจีนอีก 3 ค่าย แจ้งความสนใจมาที่กรมสรรพสามิตด้วย ได้แก่ ค่ายเนต้า จีลี และดวงอัน ซึ่งขณะนี้กำลังหารือในรายละเอียด หากทั้ง 3 รายเข้าร่วมจะทำให้



เฉลิมชัย ศรีอ่อน

มีค่ายรถจากจีนเข้ามารวม 5 ราย จากที่มีอยู่แล้วและกำลังทำตลาดคือ บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์ซีพี จำกัด และบริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายรถยนต์เอ็มจีในประเทศไทย และบริษัท เกอท วอลล์ มอเตอร์ ประเทศไทย ผู้ผลิตและจำหน่ายรถแบรนด์ HAVAL และ ORA

## จีนเปิดด่านนำเข้าทุเรียนไทย

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit Board) เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงปักกิ่ง ฝ่ายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ นครกว่างโจว ฝ่ายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ นครเซี่ยงไฮ้ ว่า ด่านไม้อ่านในมณฑลยูนนาน ได้เปิดนำเข้าทุเรียนไทยจากด่านบ่อเต็นของลาวแล้ว ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายนที่ผ่านมา หลังจากระงับการนำเข้าทุเรียนไทย 3 วัน ระหว่างวันที่ 12-14 เมษายน เนื่องจากตรวจพบการปนเปื้อนโควิด-19 ในรถบรรทุกคอนเทนเนอร์จากไทย

“ขณะนี้ได้มีขอลี้ขงการไปยังทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงขอให้ผู้ประกอบการดำเนินการมาตรการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อโควิด และฆ่าเชื้อสินค้าตามข้อกำหนดอย่างเคร่งครัด” นายเฉลิมชัยกล่าว



## 'บ้านปากทะเล' โมเดลคนอยู่ได้ นกอยู่ได้

นากะลือไม่ใช่แค่แหล่งผลิตเกลือ แต่เป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของนกชายเลนนานาชนิด โดยเฉพาะนากะลือของต.ปากทะเล อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ถูกรบกวนของทุกปี ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-เมษายน จะมีนกอพยพหนีหนาวจำนวนมากมาพักพิงอาศัยหากินอยู่ที่นี่ แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่า พื้นที่นากะลือลดจำนวนลงทุกปี กลายเป็นโรงงาน หมู่บ้านจัดสรร บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ แม้กระทั่งรีสอร์ท คาเฟ่ชิคๆ ส่งผลกระทบต่อประชากรนกอพยพพื้นที่ 49 ไร่ ซึ่งสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทยร่วมระดมทุนกว่า 8 ล้านบาท ซื้อที่ดินนากะลือให้เป็นถิ่นอาศัยของนกชายเลน เมื่อปี 2562 หลังวางแผนเขต ปรับพื้นที่ให้เหมาะสมกับนกชายเลน สร้างเนินดินให้นกเกาะ พักผ่อน ตันน้ำเพื่อสร้างแหล่งอาหาร รวมถึงสร้างบังไพรสำหรับดูนก วันนี้กลายเป็นพื้นที่อนุรักษ์บ้านปากทะเล โมเดลต้นแบบเพื่อปกป้องนกชายเลนและรักษาวิถีเกลือสมุทร จ.เพชรบุรี

นิยม ทองเหมือน ผู้จัดการโครงการบ้านปากทะเล สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย กล่าวว่า พื้นที่นากะลือบ้านปากทะเลมีการจัดการสร้างแหล่งอาศัย แหล่งอาหารของนกชายเลน โดยไม่มีการทำลายระบบต้นน้ำที่เกษตรกรพื้นที่แห่งนี้ใช้ อยู่ เพราะหากปรับพื้นที่ไม่เหมาะสมจะตัดวงจรผลิตเกลือสมุทรส่งผลกระทบต่อผู้คน วิถีชาวบ้าน เป้าหมายสูงสุดของการอนุรักษ์คนนากะลือและนกชายเลนอยู่ร่วมกันได้

นากะลือมี 3 ประเภท คือ นาดาก นาเชื้อ และนาปลง แต่ละขั้นตอน ทำให้ค่าความเค็มเพิ่มขึ้น จนเป็นเม็ดเกลือ ซึ่ง

# Life and City



นกชายเลนปากช้อน หรือ สบูนี่

สมาคมซื้อพื้นที่นาดาก ซึ่งเป็นแหล่งอาหารหลักของนกชายเลน



ที่นากะลือสู่พื้นที่อนุรักษ์บ้านปากทะเล จ.เพชรบุรี



นกชายเลนฟิ่งพะระบบนิเวศนาเกลือสมุทร

เพราะระดับน้ำและระดับความเค็มไม่สูงมาก นกหากินได้ ซึ่งพื้นที่ 49 ไร่ ชาวบ้านยังใช้ทำนาเกลือตามวิถีดั้งเดิม

“เพราะถ้าไม่มีคนทำนาเกลือ ก็ไม่มีแหล่งอาหารของนก ประชากรนกจะเบาบางไป พื้นที่อนุรักษ์บ้านปากทะเลเกิดจาก

ความร่วมมือของ สมาคม ชุมชน และ กรมทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง เพราะ ระบบนิเวศนาเกลือ สมุทรและกระบวนการ ผลิตเกลือเป็นตัวเชื่อม ร้อย เกิดแหล่งอาหาร ของนกชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์ การ ชื้อพื้นที่ตรงนี้เป็นหลัก ประกันว่า นาเกลือ

จะไม่ถูกขายหรือเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นจากเศรษฐกิจ สังคม การขยายตัวของเมือง นโยบายพัฒนาพื้นที่ชายฝั่ง ผังเมืองรวม ผังเมืองชายฝั่งที่เปลี่ยนไป” นิยมกล่าว

จากการเก็บข้อมูลปี 2564 นกชายเลนที่มาหากินบ้านปาก ทะเล พบว่า เป็นนกอพยพ และนกประจำถิ่น 67 ชนิด ส่วน

นกอพยพสำคัญที่บินลงมาหากินพื้นที่ตรงนี้คือ นกชายเลนปาก ช้อน (Spoon-billed Sandpiper) หรือที่เรียกกัน “สปูนบิล” นก อพยพทางไกล ระยะทาง 8,000 กิโลเมตร ซึ่งจัดอยู่ในสถานภาพ ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่ง ปัจจุบันทั่วโลกเหลือนกชายเลนปากช้อนกว่า

600 ตัว จากการบันทึกพบ นกสปูนบิลเฉลี่ย 4-6 ตัวต่อ ฤดูกาล และเคยพบสูงสุด 8-10 ตัว

นอกจากนี้ ยังมีนกทะเลขาเขียว ลายจุด (Spotted Greenshank) ประชากร ทั่วโลกมี 2,000 ตัว มา อาศัยปากทะเล 230 ตัว ในฤดูกาลที่ผ่านมา ที่นี่ ยังจัดกิจกรรมดูนกอย่าง



นกชายเลนที่เข้ามาใช้พื้นที่ฤดูกาลที่ผ่านมา

เฟลิดเฟลิน และส่งรายงานข้อมูลพบนกในพื้นที่เดิมเต็มฐานข้อมูล นกอพยพกับทั่วโลกอีกด้วย ทำให้มีการวางเป้าหมายเป็นแลนด์ มาร์กดูนกชายเลนแห่งแรกของประเทศไทย

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้พื้นที่นาเกลือสมุทรปากทะเลประสบ ปัญหากัดเซาะชายฝั่ง นิยมบอกว่า ที่ดินแปลงนี้ถูกกัดเซาะไปแล้ว

25 ไร่ จึงต้องเร่งป้องกัน มีการประสานความร่วมมือกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจัด ทำแผนป้องกันกัดเซาะและแนวไม้ไผ่กันคลื่น แต่ด้วยคลื่นลมแรงทำให้แนวกันคลื่นเสียหาย อยู่ระหว่างศึกษาวิจัยรูปแบบการปักไม้ไผ่สลัดบ ฟันปลาในหาดเลน โดยใช้แสมทะเลเป็นไม้เบิก นำพื้นฟูพื้นที่

อีกความกังวลปีที่ผ่านมาราคาเกลือ สมุทรตกต่ำเหลือเกวียนละ 800 บาท จากเดิม ราคา 1,500-1,600 บาท เป็นวิกฤตสินค้าภาค เกษตรเกลือสมุทร บวกกับสภาวะโลกร้อนที่ ทำให้ฤดูกาลผิดเพี้ยน น้ำทะเลหนุนสูง จะส่ง



บังไพรสำหรับดูนกชายเลน

ผลให้ไม่มีคนทำนาเกลือสมุทรแบบดั้งเดิม อนาคตที่ดินจะเปลี่ยนมือ ถิ่นอาศัยของนกชายเลนจะลดลง

"บ้านปากทะเลเป็นพื้นที่อนุรักษ์ที่อยู่นอกเขตอนุรักษ์แรกๆ ของไทย โดยคนเป็นหัวใจหลักในกระบวนการทำงาน สัตว์ ป่า เป็นเครื่องมือทำงานอนุรักษ์ ถ้ามุ่งปกป้องนกเป็นตัวตั้งจะไม่ยั่งยืน การบริหารจัดการพื้นที่สู่อนาคตต้องทำเรื่องเศรษฐกิจชุมชน แม้อาชีพนาเกลือจะเหลือน้อย แต่เป็นวิถีที่มีคุณูปการมหาศาล ต้องต่อยอดเพิ่มมูลค่าเกลือสมุทร จังหวัดต้องสร้างตลาดให้เกษตรกร นำผลผลิตสู่ผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ขณะที่ห้อง ถิ่นควรรขยายผลออกเทศบัญญัติดูแลสิ่งแวดล้อมและจัดสรรงบประมาณส่งเสริมให้ชุมชนที่รักษาธรรมชาติ อย่างที่บ้านปากทะเลเกิดชมรมอนุรักษ์นกและธรรมชาติบ้านปากทะเล เมื่อปี

2564 จากความรักและห่วงแหนธรรมชาติในบ้านเกิด" นิยมเสนอทางรอด

สำหรับโมเดลบ้านปากทะเล ผจก.โครงการฯ บอกจะพัฒนาสู่แหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศชายฝั่ง นาเกลือสมุทร และนกชายเลน รวมถึงวางเป้าหมายเป็นแลนด์มาร์คดูนกชายเลนแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งเพชรบุรีถือเป็นเมืองของนก ถ้าจะดูนกชนิดต่างๆ ยังมีผืนป่าแก่งกระจานเป็นแหล่งดูนกชั้นนำ เราเตรียมจะผลักดันโมเดลนี้ให้เกิดในภาคเหนือ อีสาน และได้ต่อไป ขณะนี้สมาคมยังเปิดรับบริจาคสำหรับผู้ที่ต้องการสนับสนุนโครงการเพื่อนำไปเป็นทุนบริหารจัดการพื้นที่

ด้าน **ขวัญข้าว ลิงหลณี** ผู้อำนวยการสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย กล่าวว่า พื้นที่อนุรักษ์บ้านปากทะเล



เป็นการอนุรักษ์อย่างมีส่วนร่วมและเกิดจากความเข้าใจของคนในชุมชน นกอยู่ได้ คนอยู่ได้ นำมาสู่การขยายผลเพิ่มศักยภาพชุมชนในมิติต่างๆ ทั้งเรื่องเกลือสมุทร การส่งเสริมให้ชาวบ้านเป็นไกด์พาดูนกในพื้นที่ เพราะปากทะเลเป็นพื้นที่ที่เข้าถึงง่ายที่สุดในการดูนก สามารถพบเจอนกหลายชนิดและนกหายาก หากส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จะเกิดประโยชน์ต่อชุมชน อีกทั้งเป็นพื้นที่ต้นแบบสื่อสารการทำงานอนุรักษ์จากระบบนิเวศที่เกี่ยวพันกันให้กับคนรุ่นใหม่ อย่างเป็นรูปธรรม.

## 5 ทศวรรษ ซีพีเอฟนำระบบคอนแทรคฟาร์มมิ่ง สร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้เกษตรกรไทย



บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ยก “โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกรรายย่อย” ที่ดำเนินต่อเนื่องตลอด 5 ทศวรรษ ได้ร่วมสนับสนุนความมั่นคงทางอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยของไทย ความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน พึ่งพาตนเองอย่างเข้มแข็ง มีส่วนช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจในระดับชุมชน และประเทศ ควบคู่กับการผลิตเนื้อสัตว์ที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างความมั่นคงด้านอาหารให้คนไทย

**สมพร เจริญพงศ์** รองกรรมการผู้จัดการ ซีพีเอฟ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 47 ปี นับตั้งแต่ ซีพีเอฟได้ริเริ่มโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกรรายย่อย ตั้งแต่ปี 2518 นอกจากช่วยสนับสนุนให้เกษตรกรเป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตร ทั้งสุกร ไก่เนื้อ และไก่ไข่ ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยประยุกต์ใช้ระบบคอนแทรคฟาร์มมิ่ง มีส่วนช่วยสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกร สามารถพึ่งพาตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โครงการฯ ช่วยสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ การขจัดความยากจน การสร้างความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ในการผลิตเนื้อสัตว์ที่มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สามารถส่งต่อให้ลูกหลาน สืบทอดเป็นอาชีพเลี้ยงตนเองต่อได้ ตอบโจทย์เป้าหมายกลยุทธ์ความยั่งยืน CPF 2030 Sustainability in Action ภายใต้เสาหลัก อาหารมั่นคง และสังคมพึ่งตนเองสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs)

ปัจจุบัน มีเกษตรกรกว่า 5,900 ครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการฯ ช่วยสนับสนุนงานที่มีคุณค่า

ให้กับเกษตรกรไทย โดยบริษัทเป็นผู้ถ่ายทอดให้เกษตรกรมีความรู้และเทคโนโลยีในการผลิตสินค้าได้ประสิทธิภาพ มีผลผลิตแน่นอน มีแหล่งรับซื้อผลผลิตในราคาที่ดีกลงไว้ล่วงหน้า เกษตรกรสามารถเข้าถึงแหล่งทุนในการขยายกิจการ ช่วยลดความเสี่ยงให้สามารถดำเนินการผลิตเนื้อสัตว์ได้ต่อเนื่อง ร่วมสนับสนุนความมั่นคงด้านอาหารให้กับคนทั้งประเทศ

“ระบบคอนแทรคฟาร์มมิ่งช่วยแก้ปัญหาความยากจนและหนี้สินครัวเรือนของเกษตรกรไทย ลูกหลานของเกษตรกรมีโอกาสทางการศึกษาในระดับสูงมากขึ้น และหลายคนกลับมาสานต่ออาชีพของพ่อแม่ ร่วมพัฒนาให้การผลิตมีความทันสมัยขึ้น โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติเข้ามาช่วยการผลิต ก้าวสู่การเป็นเกษตรยุค 4.0” สมพรกล่าว

โครงการฯ ส่งเสริมให้เกษตรกรยกระดับระบบผลิตอาหารที่เป็นมิตรต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานฟาร์มสีเขียว (CPF Green Farm) ไม่เพียงส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยระบบก๊าซชีวภาพ (biogas system) ช่วยจัดการของเสียและนำไปใช้เป็นพลังงานไฟฟ้าภายในฟาร์ม ร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ขณะเดียวกัน ฟาร์มเกษตรกรบางพื้นที่ยังแบ่งปันน้ำที่ผ่านการบำบัดได้มาตรฐานแล้วให้กับเพื่อนเกษตรกรที่ทำอาชีพเพาะปลูกในช่วงหน้าแล้ง รวมทั้งถ่ายทอดความรู้ด้านการดำเนินงานที่รับผิดชอบต่อสังคมเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน อาทิ การจัดการแรงงาน การจัดการสิ่งแวดล้อม การเลี้ยงสัตว์ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ เป็นต้น

ซีพีเอฟถ่ายทอดองค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญต่างๆ ให้แก่เกษตรกรในโครงการฯ เป็น

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,250

Section: สดุดีปดาศ์/-

วันที่: อาทิตย์ 17 เมษายน 2565

ปีที่: 43

ฉบับที่: 14962

หน้า: 15(กลาง)

Col.Inch: 59.77 Ad Value: 74,712.50

PRValue (x3): 224,137.50 คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 5 ทศวรรษ ซีพีเอฟนำระบบคอนแทรคฟาร์มมิ่งสร้างความป็นอยู่ที่ดีให้เกษตรกรไทย



ประจำปี ช่วยสนับสนุนการทำคู่ตัวอย่าง  
ยั่งยืน และเกษตรกรสามารถปรับตัวรับมือกับความ  
เปลี่ยนแปลงได้ โดยเฉพาะความเสี่ยงเรื่องโรค  
ระบาด เกษตรกรเตรียมความพร้อมยกระดับระบบ  
การจัดการฟาร์ม และระบบป้องกันโรคที่ดี ช่วย  
ให้เกษตรกรในโครงการฯ ส่วนใหญ่สามารถป้องกัน  
โรค ASF ได้อย่างมั่นใจ

จากความสำเร็จมานานถึง 5 ทศวรรษ  
องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)  
ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญของบริษัทฯ แบ่งปันความรู้แก่  
เจ้าหน้าที่เกษตร FAO จากหลายประเทศทั่วโลก และ  
นำสัญญาคอนแทรคฟาร์มมิ่งที่ปรับปรุงให้สอดคล้อง  
กับแนวทางสากลของ UNIDROIT หน่วยงานอิสระ  
ทางกฎหมายสากลอันดับ 1 ของโลก มาเป็นต้นแบบ  
ให้หลายๆ ประเทศได้นำไปศึกษาและประยุกต์ใช้ให้  
เหมาะสมกับบริบทของแต่ละประเทศต่อไป

# กรมส่งเสริมการเกษตร จัดประชุมเครือข่าย ศพก. และเกษตรกรแปลงใหญ่ ระดับประเทศ ครั้งที่ 2/65 พร้อมพашมต้นแบบความสำเร็จ เกษตรผสมผสาน ที่ ศพก. ดอยสะเก็ด เชียงใหม่

17 เมษายน 2565 เวลา 9:45 น.



นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดให้มีการประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่ ระดับประเทศ ครั้งที่ 2/2565 ขึ้น เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงการดำเนินงานของทั้งสองเครือข่ายอย่างเป็นรูปธรรม สามารถใช้ ศพก. เป็นฐานเรียนรู้และเป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้กับกลุ่มแปลงใหญ่ ตลอดจนเป็นที่บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ที่จะเข้าเป็นสมาชิกแปลงใหญ่ได้อย่างแท้จริง โดยมีที่ปรึกษาและคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ และ ศพก. ระดับประเทศ รวม 20 คน เข้าร่วมประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของกรมส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ในครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากคณะกรรมการการเกษตร และสหกรณ์ วุฒิสภา เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมฯ ด้วย

**รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร** กล่าวอีกว่า สำหรับการประชุมครั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดให้มีกิจกรรมศึกษาดูงานความสำเร็จของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอตอยสะแก จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ง ศพก. แห่งนี้ถือเป็นศูนย์หลักมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรในรูปแบบของการทำเกษตรผสมผสานที่สามารถสร้างรายได้ได้อย่างยั่งยืน ทั้งการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ประมง และการแปรรูป รวมถึงการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยจุดเด่นของ ศพก. แห่งนี้ คือ การพัฒนาและต่อยอด ศพก. ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีการเชื่อมโยงกิจกรรมการเกษตรในพื้นที่ให้เกิดรายได้หมุนเวียนสู่ชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ศพก. และเครือข่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

**ด้าน นายไพรัตน์ ธาคูอินจันทร์ ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอตอยสะแก** กล่าวว่า ศพก. อ.ตอยสะแก หรือที่รู้จักในอีกชื่อว่า “แบ่งปัน ฟาร์ม (Pan’s Farm)” โดยได้นำนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาเป็นหลักดำเนินงาน โดยกำหนดวิสัยทัศน์ว่า “นำตลาดสู่ฟาร์ม ตลาดนำการผลิต” ซึ่งหมายถึงการยกตลาดเกษตรกรมาไว้ที่บ้านเกษตรกร และเมื่อผลิตแล้วต้องมีที่ขาย



“บนพื้นที่ 70 ไร่ ได้เน้นทำเกษตรแบบผสมผสาน ด้วยการปลูกพืชที่หลากหลาย ทั้งทุเรียน มังคุด ลองกอง มะปราง มะยงชิด มะขาม มะละกอ มะนาว กล้วยน้ำว้า ปลูกกาแฟ ปลูกผักในโรงเรือนในลักษณะผักปลอดสารพิษ อีกทั้งยังมีการลดต้นทุนการผลิตด้วยการทำปุ๋ยหมัก ทำน้ำหมักสมุนไพรไล่แมลง และปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ การผลิตขยายสารชีวภัณฑ์ เพื่อป้องกันกำจัดศัตรูพืชขึ้นใช้เองในฟาร์ม นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงโคขุน การเลี้ยงไก่อารมณ์ดี การเลี้ยงปลาในบ่อดิน รวมถึงการเพิ่มมูลค่าผลผลิตด้วยการนำผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูป เช่น กระเทียม มะม่วง มะเขือเทศ กระเทียม ผักกาดเขียวปลี เป็นต้น และเปิดร้านจำหน่ายกาแฟ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และสร้างเครือข่าย การท่องเที่ยวอีกด้วย” นายไพรัตน์ กล่าว

## 'จรินทร์ออนไลน์' นครศรีฯ เสียงเชียร์ กระหึ่มให้เป็นนายกฯ ดีใจ 'ยาง-ปาล์ม' ราคาดี

17 เมษายน 2565 เวลา 17:34 น.



17 เม.ย. 2565 - นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ติดตามความคืบหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน และมอบเช็คชำระหนี้และมอบโฉนดที่ดินของกองทุนฟื้นฟูและช่วยเหลือเกษตรกรให้แก่ เกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมทั้งตรวจติดตามโครงการพาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน และมอบถุงน้ำใจบรรเทาทุกข์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด ที่หอประชุมอำเภอท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

นายจรินทร์ กล่าวว่า ขอขอบคุณสำหรับการต้อนรับที่อบอุ่น รู้สึกประทับใจไม่รู้ลืม ผู้ที่ประสานงานให้พบกับพี่น้องชาวท่าศาลาวันนี้คือนางอวยพรศรี เชาวลิตร ประธานสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช มาติดตามหลายโครงการ ทั้งนโยบายประกันรายได้ ซึ่งเป็นนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ที่นำมาเข้าร่วมรัฐบาล

นายจรินทร์ กล่าวว่า วันนี้เป็นนโยบายรัฐบาลแล้ว ประกันรายได้พืชเกษตร 5 ชนิด ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์ม น้ำมัน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งจะช่วยให้พี่น้องชาวปักษ์ใต้ได้มาก เพราะคนไต่บ้านเราลมหายใจอยู่ที่ยางและปาล์ม ยามที่ราคาตกจะมีเงินก้อนหนึ่งช่วยชดเชยให้ เช่น ขี้ยางประกันรายได้ที่กิโลกรัมละ 23 บาท หากราคาสูงกว่า 23 บาท ก็จะขายได้ตามนั้น แต่ถ้าวันไหนที่ราคาต่ำกว่า 23 บาท จะมีเงิน 2 ส่วน จากที่ขายในตลาดและส่วนต่างจากรายได้ที่ประกันอินเข้าบัญชี ธ.ก.ส.โดยตรง รวมเป็น 23 บาท/กก. ตามรายได้ที่ประกัน เป็นหลักประกันให้คนไต่บ้านเรา ทำมา 3 ปีแล้ว และเรามีมาตรการเสริมให้ราคายางพาราสูงกว่ารายได้ที่ประกัน จากสมัยก่อนขี้ยางราคาเพียงกิโลกรัมละ 10-12 บาท วันนี้ราคาขึ้นไปถึงกิโลกรัมละ 25 บาทแล้ว และก่อนตนเข้ามาปาล์มน้ำมันเพียงกิโลกรัมละ 2 บาทกว่า

นายจรินทร์ กล่าวว่า ล่าสุดวันนี้ปาล์มกิโลกรัมละ 9-11 บาท เพราะมาตรการต่างๆที่เราแก้ไขปัญหา เช่น การห้ามนำเข้าน้ำมันปาล์มทางบก และตนพาผู้ค้าน้ำมันปาล์มไปประเทศอินเดีย 2 ครั้ง เพื่อเปิดตลาดน้ำมันปาล์มในประเทศอินเดียทำให้สามารถส่งออกน้ำมันปาล์มไปอินเดียปีที่แล้ว +400% และเอาน้ำมันปาล์มไปผสมทำน้ำมัน B7 B10 เป็นต้น



การเมือง | แปลง ส.เจบ | คอลัมน์อีสต์ | เศรษฐกิจ | ต่างประเทศ | บันเทิง | หนังสือพิมพ์ | ไทยโพสต์ ทีวี



“คนปักษ์ใต้บ้านเราก็กินส้มเขียวหวาน ทำให้เศรษฐกิจคนใต้ล้มต้อปากได้มากขึ้นในช่วงที่ผ่านมา แต่หากวันใดราคาต่ำกว่ารายได้ที่ประกัน ก็ยังมีนโยบายประกันรายได้ของพรรคประชาธิปัตย์และรัฐบาล ช่วยพยุงชีวิตไว้ได้ เราจึงเป็นพรรคการเมืองพรรคหนึ่งที่มีความสำคัญกับพี่น้องชาวใต้อย่างยิ่ง” นายจรินทร์ กล่าว

นายจรินทร์ กล่าวด้วยว่า สำหรับผลไม้ มีนโยบายส่งเสริมการบริโภคและการส่งออกผลไม้เชิงรุก กำหนดมาตรการไว้ 17 มาตรการในฤดูกาลนี้ ซึ่งทั้งทุเรียนและมังคุดยังมีอนาคตสำหรับประเทศไทย ปีนี้เรากำลังช่วยแก้ปัญหาที่เงินเข้มงวดเรื่องการนำเข้าทุเรียนและมังคุด ที่ตรวจโควิดเข้มข้น ตรวจเกือบทุกคันทำให้ใช้เวลามากและรุดตืด ทำให้อุปสรรคการส่งออกมีมาก แต่ทั้งหมดเป็นเพราะนโยบายของรัฐบาลจีนซีโรโควิด

นายจรินทร์ กล่าวว่า พี่น้องต้องช่วยกันทำทุเรียนและมังคุดที่มีคุณภาพ ขึ้นตอนกระบวนการเป็นไปตามมาตรฐานที่จีนกำหนด GAP Plus ตั้งแต่ในสวน การเก็บเกี่ยว การใส่รถ การพ่นยาต้องได้มาตรฐานทั้งหมด อย่าเอาทุเรียนอ่อนยัดใส่ตู้ให้ขายทุเรียนที่มีคุณภาพ ไม่เช่นนั้นมาถึงชายแดนเกิดปัญหาด่านปิด เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาปิดไป 3 วัน ขอฝากพี่น้องให้ช่วยดูแลในเรื่องนี้ แล้วตนเองจะเข้ามาช่วยดูแลตลาดในประเทศและต่างประเทศให้พี่น้องต่อไป

นายจรินทร์ ระบุว่า และการมอบโฉนดเป็นไปตามนโยบายของนายชวน หลีกภัย สมัยเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งที่ 2 และตนเองเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น ออกกฎหมายจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้เกษตรกรที่เป็นหนี้สถาบันการเงินเปลี่ยนเป็นหนี้กองทุนฟื้นฟูได้ ซึ่งดอกเบี้ยต่ำและจะไม่มีการยึดที่ดินทำกิน เมื่อผ่อนหมดก็จะคืนโฉนดให้ ซึ่งเราจะดำเนินนโยบายนี้ต่อไปเพราะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรทั่วประเทศ

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า สำหรับภายในงานมี นายบุญยิธีร์ พานิชประไพ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์, นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์, นางสาวนุสรา กาญจนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์, นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน, นายสไกร พิมพ์บึง เลขานุการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร, นายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช, นางกนกพร เดชเดโช นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช, นายประกอบ รัตนพันธ์ ส.ส.จังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 4 , นายชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.จังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 6 และนายพงศ์สินธุ์ เสนพงศ์ ผู้สมัคร ส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์ เข้าร่วมด้วย ซึ่งบรรยากาศสุดคึกคักมีชาวบ้านมารอต้อนรับและขอถ่ายรูปร่วมกับนายจรินทร์เป็นจำนวนมาก บางส่วนเปล่งเสียงให้กำลังใจนายจรินทร์ ให้เป็นที่รักของประชาชน ส่งเสียงเชียร์ “ประชาธิปัตย์ สู้ๆ” และอวยพรให้เป็นนายกฯคนต่อไปดังกึกก้อง

นอกจากนี้ภายในงานได้มีการจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษจากโครงการพาณิชย์ลดราคา!ช่วยประชาชน นำสินค้าราคาพิเศษมาจำหน่าย อาทิเช่น บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของละ 4 บาท น้ำตายทราย ถุงละ 20 บาท/กก. ปลากระป๋อง กระป๋องละ 7 บาท ข้าวสารหอมมะลิถุงละ 5 กิโลกรัม ราคาถุงละ 95 บาท เป็นต้น เพื่อช่วยบรรเทาค่าครองชีพในช่วงโควิดด้วย.

**เศรษฐกิจ**

## 'อลงกรณ์' เผยข่าวดี ไทยเตรียมส่งออกทุเรียนล็อตใหม่ผ่านรถไฟ 'จีน-ลาว' กลางสัปดาห์หน้า

วันที่ 17 เมษายน 2565 - 19:34 น.

 Facebook Twitter LINE Copy Link

'อลงกรณ์' เผยส่งออกทุเรียนล็อตใหม่ผ่านรถไฟ 'จีน-ลาว' กลางสัปดาห์หน้า สมาคมทุเรียนไทย ประกาศดีเดย์ 22 เม.ย. วันฆ่าเชื้อโควิดทุกลัง

เมื่อวันที่ 17 เมษายน นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่ จ.จันทบุรี ว่า ได้รับมอบหมายจากนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit Board) ให้ติดตามความก้าวหน้าของการยกระดับมาตรการป้องกันการปนเปื้อนโควิด จึงร่วมกับนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) นายภานุศักดิ์ สายพานิช นายกสมาคมทุเรียนไทย นายยุคล ชนะวัฒน์ปัญญา คณะกรรมการโครงการจันทบุรีมหานครผลไม้ นายชรัตน์ เนรัญชร รองเลขาธิการหอการค้า ทพ.อิทธิพล จังสิริมงคล นายวิษณุศักดิ์ จิรฤทธิยากุล คณะทำงานที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรฯ ผศ.ดร.ยศพล ผลาผล ตัวแทนชาวสวนสพว.6 กรมวิชาการและผู้ประกอบการส่งออกตรวจตราสถานประกอบการคัดแยกบรรจุทุเรียนในพื้นที่ จ.จันทบุรี ตามมาตรการยกระดับการป้องกันการปนเปื้อนโควิด-19 ซึ่งผู้ประกอบการให้ความร่วมมืออย่างดีและกำหนดให้วันที่ 22 เมษายน เป็นวันทำความสะอาดฆ่าเชื้อสถานที่ล้าง และตรวจเอทีเคพนักงานทุกคน (Big Cleaning & ATK day)

"แม้ว่าด่านโมฮานของจีนได้เปิดนำเข้าทุเรียนไทยแล้วตั้งแต่วันที่ 15 เมษายนที่ผ่านมา หลังจากระงับการนำเข้าทุเรียนไทย 3 วัน ระหว่างวันที่ 12-14 เมษายน จากเหตุการณ์ปนเปื้อนโควิด-19 ในรถบรรทุกคอนเทนเนอร์จากไทยก็ยังไม่สามารถทำได้ การคัดต้องไม่ตกตามข้อสั่งการของนายเฉลิมชัย ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ (Fruit Board) เพราะใกล้ถึงช่วงที่ผลผลิตจะออกมามากที่สุด หรือเรียกว่าช่วงพีค (peak season) ของทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ซึ่งเป็นผลไม้เศรษฐกิจในภาคตะวันออก โดยมีปริมาณของผลผลิตปีนี้กว่า 1 ล้านตัน" นายอลงกรณ์ระบุ

นายอลงกรณ์กล่าวว่า กลางสัปดาห์หน้าจะมีการส่งออกทุเรียนอีกล็อตหนึ่ง โดยใช้เส้นทางรถไฟจีน-ลาวด้วยการขนส่งระบบผสม "ราง-รถ" หลังจากประสบความสำเร็จในการทดสอบการขนส่งทุเรียน 2 ตู้ และมะพร้าว 1 ตู้ ครั้งแรกเมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา จึงต้องเข้มงวดกวดขันมาตรการขจัดทุเรียนอ่อน และป้องกันการปนเปื้อนโควิด-19 โดยเฉพาะที่ด่านโมฮาน บริเวณพรมแดนลาว-ยูนนาน

นอกจากนี้ นายอลงกรณ์และคณะ พร้อมด้วยผู้ว่าฯ จันทบุรี นายกสมาคมทุเรียนไทย และตัวแทนเกษตรกรรุ่นใหม่ได้เยี่ยมชมตู้คอนเทนเนอร์รุ่นใหม่ล่าสุดเพื่อเพิ่มจำนวนตู้คอนเทนเนอร์สำหรับการส่งออกผลไม้ไทยไปจีน ซึ่งเป็นแบบที่มีเครื่องปั่นไฟติดตั้งกับตู้คอนเทนเนอร์ สามารถใช้ได้กับการขนส่งทางเรือ ทางรถ และทางรถไฟ โดยเฉพาะขบวนรถไฟเส้นทางด่านผิงเสียง (เวียดนาม-จีน) ซึ่งเป็นขบวนรถไฟที่ไม่มีปลั๊กไฟให้ตู้คอนเทนเนอร์ทำความเย็น

## "จรินทร์" ฟากชาวสวน ลัง เครื่องครัดมาตรการคุมโควิด ไม่ให้กระทบส่งออกผลไม้ไปจีน

วันอาทิตย์ ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2565, 13.39 น.



วันที่ 17 เมษายน 2565 เวลา 11.15 น. นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้สัมภาษณ์ประเด็นผลไม้ออกนอกภายหลังลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราและปาล์มน้ำมัน และมอบถุงน้ำใจบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด ที่อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี

นายจรินทร์ กล่าวว่า ผลไม้ 2-3 ปีที่ผ่านมาราคาอยู่ในเกณฑ์ดี สำหรับปีนี้ผลไม้ออกเยอะกว่าปีก่อน เรื่องการส่งออกเราจะต้องพึ่งตลาดจีนเป็นหลัก ซึ่งจะส่งออกได้ 3 ทาง คือ ทางบก ทางเรือและทางอากาศ ส่วนใหญ่ที่ผ่านมาเราส่งออกทางเรือเป็นหลักประมาณ 50 % ทางบก ประมาณ 40% และทางอากาศไม่ถึง 1% เนื่องจากนโยบายซีโรโควิดของจีนทำให้เข้มงวดกับการนำเข้ามาก โดยเฉพาะที่ด่าน จากเดิมที่สุ่มตรวจตู้ผลไม้จากไทย เดียวนี้เปิดตรวจแทบทุกตู้

อยากฝากเกษตรกรต้องเคร่งครัดมาตรฐานการดูแลคุณภาพของผลไม้ทั้งหมด ที่ต้องให้ปลอดโควิด 100% เป็นไปตามมาตรฐาน GAP ที่กระทรวงเกษตรกำหนด และต้องไปไกลถึงขั้นเป็น GAP Plus ที่เริ่มตั้งแต่การปลูก การดูแลในสวน จนถึงการเก็บเกี่ยวและบรรจุเข้าตู้ การขนส่งจนถึงชายแดนทั้งหมดต้องปลอดโควิด กระทรวงเกษตรทำหน้าที่น้อย ฝากขอเตือนเกษตรกรหรือคลัง ผู้เกี่ยวข้องต้องเคร่งครัดไม่เช่นนั้นกระทบเพียง 1-2 ตู้ ก็เกิดการปิดด่าน เช่น ไม่กี่วันมานี้ ที่ด่านโมฮาน ปิดด่าน 3 วัน เพราะมีประเด็นโควิด

อย่าให้มีดีที่สุดในและต้องไม่มีมี คือมาตรฐานที่เรากำหนด ทุกฝ่ายต้องช่วยกันดูแลเฉพาะรัฐบาลอย่างเดียวดูแลส่วนหนึ่งแต่ชาวสวน ลัง ต้องช่วยกัน ดันขอฝากไม่เช่นนั้นเมื่อปิดครั้งหนึ่งเสียหายมาก รถติดเป็น 10 กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้เปิดด่านแล้ว ทันทีที่กระทบเรื่องด่าน ทั้งทูตพาณิชย์ ทูตเกษตรกระทรวงการต่างประเทศ จับมือกันช่วยแก้ปัญหาหนทางสั่งการให้รายงานทุกวัน แน่แน่นอนว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนนโยบายรัฐบาลจีนในเรื่องซีโรโควิดได้ เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ ข้อเท็จจริงและป้องกันอย่าให้เกิดปัญหาเป็นเรื่องที่ดีที่สุด และหาช่องทางส่งออกทางอื่นมากขึ้น เช่น ทางเรือ ขณะนี้ประสานงานกับท่าเรือในเมืองจีนหลายท่าเรือ เช่น ชินโจว และอื่นๆ ช่วยอำนวยความสะดวกการนำเข้าผลไม้ไทย

"ตอนนี้กระทรวงพาณิชย์ ทำการบ้านร่วมกับคลัง จังหวัดจันทบุรี ตราดและอื่นๆ รวมทั้งผู้ส่งออก จะเพิ่มปริมาณช่องทางและเพิ่มปริมาณพื้นที่ในการส่งผลไม้สดออกหรือตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งมีความคืบหน้าอีก 1-2 วันตนจะแถลงให้ทราบที่ เราทำการบ้านตลอดระยะเวลาเดือนกว่าที่ผ่านมา เฉพาะช่องทางส่งออกทางเรือ ทางอากาศได้พื้นที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเท่าไร ซึ่งปีนี้ผลไม้ออกแน่นทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศเช่นเดิม ซึ่งทำงานร่วมกันกับภาคเอกชนใกล้ชิด"รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าว

# "อลงกรณ์" เผย เตรียมส่งออกทุเรียนล็อตใหม่ ด้วยรถไฟจีน-ลาวกลางสัปดาห์หน้า

วันที่ 17 เม.ย. 2565 เวลา 20:13 น.



**ที่ปรึกษาฯ เผยเตรียมส่งออกทุเรียนล็อตใหม่ด้วยรถไฟ"จีน-ลาว" กลางสัปดาห์หน้า  
ลงพื้นที่วันทุเรียนนักสู้ว่าฯ-สมาคมทุเรียนไทยเดินหน้ายกระดับมาตรการป้องกันทุเรียนปนเปื้อนโค  
วิดต่อเนื่อง ดีเดย์ 22 เม.ย. วันฆ่าเชื้อโควิดทุกลัง**

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีในวันนี้(17เม.ย.)ว่า ได้รับมอบหมายจากนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้(Fruit Board)ให้ติดตามความก้าวหน้าของกรยกระดับมาตรการป้องกันการปนเปื้อนโควิดจึงร่วมกับนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด(คพจ.) นาย ภาณุศักดิ์ สายพานิช นายกสมาคมทุเรียนไทย นายยุคล ชนะวัฒน์ปัญญา คณะกรรมการโครงการจันทบุรี มหานครผลไม้ นายชรัตน์ เนรัญชร รองเลขาธิการหอการค้า ทพ.อิทธิพล จังสิริมงคล นายวิษณุศักดิ์ จิรกฤตยากุล คณะทำงานที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรฯ. ผศ.ดร.ยศพล ผลามผล ตัวแทนชาวสวน สพว.6 กรมวิชาการและผู้ประกอบการส่งออกตรวจตราสถานประกอบการคัดแยกบรรจุทุเรียนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีตามมาตรการยกระดับการป้องกันการปนเปื้อนโควิดซึ่งผู้ประกอบการให้ความร่วมมือด้วยดีและกำหนดให้วันที่ 22 เมษายนเป็นวันทำความสะอาดฆ่าเชื้อสถานที่ล้งและตรวจเอทีเค.พนักงานทุกคน( Big Cleaning & ATK day)

"แม้ว่าด่านไมฮานของจีนได้เปิดนำเข้าทุเรียนไทยแล้วตั้งแต่วันที่15เมษายนที่ผ่านมาหลังจากระงับการนำเข้าทุเรียนไทย3วันระหว่างวันที่12-14เมษายนจากเหตุพบการปนเปื้อนโควิดในรถบรรทุกคอนเทนเนอร์จากไทยก็ยังประมาณไม่ได้ การตัดต่อไม่ตกตามข้อสั่งการของนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้(Fruit Board) เพราะใกล้ถึงช่วงที่ผลผลิตจะออกมามากที่สุดหรือเรียกว่าช่วงพีค(peak season)ของทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกองซึ่งเป็นผลไม้เศรษฐกิจในภาคตะวันออกโดยมีปริมาณของผลผลิตปีนี้กว่า 1 ล้านตัน"